

# **Vietcombank ra mắt Online Lending (Giải ngân trực tuyến), chìa khóa khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp**

19:22 28/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

**Việc ra mắt online Lending đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số của Vietcombank, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu về công nghệ và trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số.**

Là một trong những ngân hàng tiên phong trong công cuộc số hóa dịch vụ tài chính, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa ra mắt giải pháp “Giải ngân trực tuyến” (Online lending) ưu việt, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu vốn một cách nhanh chóng và hiệu quả cho doanh nghiệp. Với sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ số hóa, Online Lending mang đến những lợi ích vượt trội cho doanh nghiệp như:

Hồ sơ online, tiện lợi. Khách hàng chủ động theo dõi trạng thái hồ sơ và tiến độ xử lý qua hệ thống trực tuyến.

Ký số mọi lúc, mọi nơi. Không còn phụ thuộc vào giấy tờ hay địa điểm, với tính năng ký số mọi lúc, mọi nơi, doanh nghiệp có thể xử lý hồ sơ giải ngân một cách nhanh gọn, giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hiệu suất làm việc.

Thông tin minh bạch, tức thời. Mọi thông tin về khoản giải ngân được công khai rõ ràng, đảm bảo doanh nghiệp luôn kiểm soát dòng tiền hiệu quả.

Khách hàng phản hồi tích cực về Online Lending.

  
Vietcombank

# *Online lending*

**Giải ngân  
trực tuyến  
cho doanh nghiệp**

**Số hóa giải ngân  
Nhận ngàn tiện ích**

Sản phẩm mới của Vietcombank



Online Lending đã nhận được sự đánh giá cao từ các khách hàng, giúp tiết kiệm tới 50% thời gian giải ngân vốn vay và tiết giảm 100% chi phí in ấn hồ sơ giải ngân, đồng thời tiết kiệm nguồn nhân lực giao dịch với ngân hàng. Việc chuyển đổi sang nền tảng số không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc quản lý dòng tiền. Là ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực số hóa, Vietcombank cam kết tiếp tục nghiên cứu và cải tiến các sản phẩm dịch vụ, mang lại những giải pháp tài chính hiện đại và hiệu quả cho khách hàng. Việc ra mắt Online Lending đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số của Vietcombank, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu về công nghệ và trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm “Giải ngân trực tuyến - Online Lending”, doanh nghiệp có thể liên hệ hotline 1900 54 54 13 hoặc tới các chi nhánh Vietcombank gần nhất.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/vietcombank-ra-mat-online-lending-giai-ngan-truc-tuyen-chia-khoa-khoi-thong-dong-von-cho-doanh-nghiep>